

## ตัวอย่างการแจ้งเตือนและข้อความเตือน

ด้านล่างเป็นตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนสำหรับหน่วยงานที่แจ้งเตือนสามารถใช้เป็นแนวทางในการร่างข้อความลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ ตัวอย่างเหล่านี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือครอบคลุมทั้งหมด ข้อความสำหรับการแจ้งเตือนในเหตุการณ์จริงควรได้รับการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงให้เหมาะสมตามความจำเป็นเร่งด่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของเหตุฉุกเฉินแต่ละเหตุการณ์นั้นๆ

### ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนให้อพยพ

#### ข้อความยาว

- ประกาศจาก [Agency] มีคำสั่งอพยพที่ต้องปฏิบัติตาม สำหรับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณ [location] ให้ดำเนินการเชิงป้องกันดังต่อไปนี้และออกจากพื้นที่ในทันที 1. รวบรวมสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 2. รวบรวมสัตว์เลี้ยงทั้งหมด 3. รวบรวมเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้น 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านนายาหรือเวชภัณฑ์ที่จำเป็นติดตัวไปด้วย 5. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดและไฟฟ้าในบ้านของท่าน 6. ลี้อคบ้านของท่าน เส้นทางอพยพคือ [Evacuation Route] มีการเปิดใช้งานศูนย์บรรเทาทุกข์สำหรับให้บริการผู้อพยพที่ [Name and Location of Evacuation Center] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเปิดฟังข่าวจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ เข้าเว็บไซต์ [url] หรือโทรศัพท์ไปที่ [###-###-####]
- หน่วยงาน [Agency] มีคำสั่งอพยพที่ต้องปฏิบัติตาม [location] สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติได้ออกคำเตือนอุทกภัยบริเวณ [location] ให้ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอพยพออกไปทันที มีการเปิดใช้งานศูนย์บรรเทาทุกข์ผู้อพยพ / ศูนย์พักพิงเปิดให้บริการที่ [location] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ [insert resource] กรุณาเปิดฟัง [สถานีวิทยุ] สำหรับรายละเอียดความคืบหน้า

#### ข้อความสั้น

- คำสั่งอพยพหนีไฟป่าบริเวณ [location] ให้ออกจากพื้นที่โดยด่วน ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Agency]

### อย่างข้อความให้อยู่ภายในที่อยู่อาศัย

#### ข้อความยาว

- ประกาศจาก [Agency] มีรายงานให้อยู่ภายในที่อยู่อาศัยที่ต้องปฏิบัติตามสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ [location] เนื่องจากมีวัตถุอันตรายรั่วไหล ให้ดำเนินการเชิงป้องกันตนเองทันที 1. เข้าไปอยู่ภายในที่อยู่อาศัยทันที และอยู่แต่ภายในบ้านหรืออาคาร 2. ให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบ้านในกรณีที่ท่านสามารถทำได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น 3. ปิดหน้าต่างและประตูทุกบาน 4. ปิดเครื่องปรับอากาศและระบบเครื่องเป่าทำความร้อน 5. ปิดชุดแผ่นปรับลมกันไฟลามสำหรับเตาผิง 6. เก็บรวบรวมวิทยุ ไฟฉาย อาหาร น้ำ และยา 7. โทรหา 911 เฉพาะในกรณีที่ท่านมีเหตุฉุกเฉินที่แท้จริง ท่านจะได้รับคำแนะนำเมื่อสถานการณ์อันตรายนี้ผ่านไปแล้วและเป็นการปลอดภัยที่จะออกไปข้างนอก และสามารถดำเนินกิจกรรมตามปกติได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเปิดฟังข่าวจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ เข้าเว็บไซต์ [url] หรือโทรศัพท์ไปที่ [###-###-####]
- แผนกดับเพลิงขอให้ทุกท่านที่อยู่ในรัศมี 0.5 ไมล์จาก [location] ให้เข้าไปภายในบ้าน และให้อยู่แต่ภายใน เนื่องจากมีวัตถุอันตรายรั่วไหลให้อยู่ภายในบ้านพร้อมปิดหน้าต่าง ปิดเครื่องปรับอากาศของท่าน และนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในไว้บ้าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดตาม [link]

#### ข้อความสั้น

- มีวัตถุอันตรายรั่วไหล คำเตือนสำหรับประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ระยะ 0.5 ไมล์จาก [location] ให้เข้าไปไปอยู่ภายในบ้าน อยู่แต่ภายในบ้าน โปรดเฝ้าติดตามความคืบหน้า

### ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนการระงับภัยจากสภาพอากาศ

#### ข้อความยาว

- ประกาศจาก [Agency] มีรายงานให้ดำเนินการอพยพที่ต้องปฏิบัติตามสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ [location] เนื่องจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ให้ดำเนินการเชิงป้องกันต่อไปนี้และออกจากพื้นที่ในทันที 1. รวบรวมสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด หรือบุคคลอื่นๆ 2. รวบรวมสัตว์เลี้ยงทั้งหมด 3. รวบรวมเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้น 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านนายาหรือเวชภัณฑ์ที่จำเป็นติดตัวไปด้วย 5. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดและไฟฟ้าในบ้านของท่าน 6. ลี้อคบ้านของท่าน เส้นทางอพยพคือ [Evacuation Route] มีการเปิดใช้งานศูนย์บรรเทาทุกข์สำหรับให้บริการผู้อพยพที่ [Name and Location of Evacuation Center] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเปิดฟังข่าวจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ เข้าเว็บไซต์ [url] หรือโทรศัพท์ไปที่ [###-###-####]

- สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติพยากรณ์ว่าจะเกิดอุทกภัยในบริเวณ [location] ภายใน 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้ให้เตรียมพร้อมตลอดเวลาสำหรับการอพยพที่อาจเกิดขึ้นได้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเตรียมการอพยพได้ตามนี้ จะรายงานความคืบหน้าให้ท่านทราบต่อไป

#### ข้อความสั้น

- คำเตือนอุทกภัยในพื้นที่บริเวณ [location] ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่บริเวณนั้น ให้เลี้ยวกลับคืน และอยู่ห่างจากน้ำท่วม โปรดเฝ้าติดตามความคืบหน้าต่อไป

#### ตัวอย่างข้อความเตือนเกี่ยวกับมือปืนหรือบุคคลติดอาวุธยิงกราด

##### ข้อความยาว

- ประกาศจาก [Law Enforcement Agency] มีรายงานว่ามียมือปืนหรือบุคคลติดอาวุธยิงกราดใกล้กับ [location] ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่บริเวณนั้น หากท่านอยู่ใกล้กับ [location] ให้เข้าไปภายในบ้าน อยู่แต่ภายในบ้าน และดำเนินการเชิงป้องกันดังต่อไปนี้ 1. ให้เข้าไปภายในบ้านทันทีและให้อยู่แต่ภายในบ้านของท่าน 2. ให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในบ้านในกรณีที่ท่านสามารถทำได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น 3. ปิดและล็อกประตูหน้าต่างทุกบาน 4. โทรหา 911 ทันทีหากท่านมีเหตุฉุกเฉินที่แท้จริง หรือได้ยินหรือพบเห็นเหตุการณ์อันน่าสงสัยในพื้นที่หรือใกล้บริเวณที่ท่านอยู่ ท่านจะได้รับคำแนะนำเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยและท่านไม่ตกอยู่อันตรายอีกต่อไปแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเปิดฟังข่าวจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ เว็บไซต์ [url] หรือโทรศัพท์ไปที่ [###-###-####]

- นับตั้งแต่ เวลา 11 นาฬิกา เจ้าหน้าที่ตำรวจขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ [insert location] เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตอบสนองต่อสถานการณ์มือปืนหรือบุคคลติดอาวุธยิงกราด ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นหาที่หลบซ่อนตัวและปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หากต้องเข้าต่อสู้อหรือเผชิญหน้ากับมือปืนหรือบุคคลติดอาวุธ ให้วิ่งหนี หลบซ่อนตัวหรือเข้าต่อสู้อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ [link] และโปรดเฝ้าติดตามสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดติดตามความคืบหน้าต่อไป

#### ข้อความสั้น

- มียมือปืนหรือบุคคลติดอาวุธยิงกราดใกล้กับ [location] ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่บริเวณนั้น หรือวิ่งหนี หลบซ่อนตัว หรือเข้าต่อสู้อ โปรดติดตามความคืบหน้าต่อไป